

# Người làm báo mang sắc phục xanh

Bằng tình yêu nghề, những quân nhân làm báo đã kịp thời truyền tải những tin tức, sự kiện quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đến với độc giả. Họ không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan truyền thông trong tỉnh mà còn là cộng tác viên tiêu biểu của nhiều tờ báo.



Trung tá Vũ Thành Đô, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiều tác phẩm chất lượng cao về LLVT tỉnh.

Thượng tá Lại Hợp Khánh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cộng tác viên tiêu biểu, gắn bó với Báo Thái Bình nhiều năm.

Đại úy Phạm Văn Đông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Hải luôn chủ động nghiên cứu những tin, bài hay để nâng cao hoạt động nghiệp vụ.

## 15 năm gắn bó với Báo Thái Bình

30 năm công tác trong quân đội thì có tới 15 năm Trung tá Vũ Thành Đô, Bộ CHQS tỉnh gắn bó với nghề báo. Yêu nghề, tâm huyết với nghề, ở đâu có sự kiện, hoạt động của LLVT tỉnh là ở đó có mặt anh. Bởi vậy, các tác phẩm do anh thực hiện luôn mang tính thời sự và đầy hấp dẫn thông tin cần thiết đối với công chúng. Trên chặng đường 15 năm làm báo, anh đã có nhiều tác phẩm chất lượng cao truyền tải tới bạn đọc, đặc biệt anh còn là cộng tác viên tiêu biểu của Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, nhiều năm liền được Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen. Trung tá Vũ Thành Đô chia sẻ: Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của báo chí, tôi luôn tự nhủ mình cần không ngừng nỗ lực học hỏi, tìm kiếm để tài hay về LLVT tỉnh để sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Tôi thấy khó khăn nhất đối với nghề báo chính là phải nhanh nhạy, thu thập thông tin chính xác nên đã tìm được những tác phẩm hay của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên Báo Thái Bình và Đài PTTH tỉnh để nghiên cứu cách viết và lấy thông tin. Chính từ việc tự học đã giúp tôi hoàn thiện khả năng làm báo của mình.

## Nhà báo biên phòng

Có lẽ những độc giả thân thiết của Báo Thái Bình không còn xa lạ với bút danh Hợp Khánh, Thượng tá Lại Hợp Khánh, cán bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Gần 30 năm công tác trong quân đội, anh đã có mặt ở hầu hết các địa phương khu vực biên giới biển của tỉnh, cùng đồng đội trên các chuyến tàu ra khơi, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên mỗi hải lý. Là người chiến sĩ thông tin nơi đầu sóng ngọn gió, Thượng tá Lại Hợp Khánh đã không ít lần tác nghiệp tại những nơi khắc nghiệt để đưa tin về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thượng tá Lại Hợp Khánh cho biết: Đặc thù của đơn vị là phải thông tin nhanh, chính xác những sự vụ, sự kiện quan trọng diễn ra tại các địa phương khu vực biên giới biển của tỉnh, vì thế, tôi cố gắng phối hợp tốt với cán bộ ở các đơn vị biên phòng, hải đội 2, phóng viên, cán bộ các đài truyền thanh của huyện, xã để kịp thời nắm bắt và thông tin chính xác đến với bạn đọc. Tôi luôn tâm niệm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới biển luôn là đề tài bất tận giúp tôi có cảm hứng mỗi khi đi cơ sở và gắn bó với nhân dân. Từ những câu chuyện của người dân, tôi

hiểu thêm về phong tục, tập quán của từng địa phương nơi đồng chân của người lính biên phòng, từ đó viết những tác phẩm gắn gũi nhất với độc giả. Thông qua những tác phẩm của mình, tôi mong muốn sẽ vun đắp thêm tình cảm gắn bó, đoàn kết keo sơn giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh với nhân dân các địa phương nơi biên giới biển.

## "3 trong 1"

Đó là những từ để nói về Đại úy Phạm Văn Đông, Ban CHQS huyện Tiên Hải, một cộng tác viên tiêu biểu của Báo Thái Bình nhiều năm qua. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng của chiến đấu, anh Đông luôn là cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, Đại úy Phạm Văn Đông đã chủ động phối hợp với đội ngũ phóng viên đài TTTH huyện và các xã, thị trấn để đưa thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động của LLVT huyện đến với người nghe. Từ một cán bộ làm công tác văn hóa của Ban CHQS huyện, Đại úy Phạm Văn Đông tự nghiên cứu, học cách viết tin, bài để nâng cao nghiệp vụ. Anh Đông chia sẻ: Tôi cố gắng tận dụng các trang thiết bị mà đơn vị cung cấp để tác nghiệp và đưa tin nhanh chóng tới độc giả.

Những tin, bài của tôi đa phần là phần ảnh về hoạt động của LLVT trên địa bàn huyện Tiên Hải nên cách viết cũng phải thật gắn gũi với người dân, tránh sự khô khan, có như vậy mới giúp nhân dân hiểu và gần bó với cán bộ, chiến sĩ hơn. Hiện nay, Ban CHQS huyện Tiên Hải có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền như máy ghi âm, máy dựng, máy quay... để cán bộ, chiến sĩ có thể tác nghiệp thuận tiện nhất, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh khi phát trên các nền tảng số. Tôi cũng mong các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thêm nhiều hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức cho phóng viên và cộng tác viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Tiên Hải nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Những quân nhân như anh Đô, anh Khánh, anh Đông đều là những người lính tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng tích cực tham gia viết báo, làm phát thanh, truyền hình. Họ là những cộng tác viên tích cực với nhiều tin, bài, video clip chất lượng cao, có những đóng góp nhất định trong sự phát triển chung của báo chí tỉnh Thái Bình thời gian qua.

TIẾN ĐẠT

## TIẾN HẢI

# Quản lý tốt các công trình ghi công liệt sĩ

Song song với công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, huyện Tiên Hải thường xuyên thực hiện tốt việc chăm sóc, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Hải cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 26 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 10 nghĩa trang liệt sĩ, 6 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 4 đền thờ liệt sĩ và 6 nhà tưởng niệm liệt sĩ. Những năm qua, việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, đồng thời lập kế hoạch xây dựng, tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nhất là việc tập trung xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Tính từ năm 2020 trở lại đây, cùng với nguồn vốn ngân sách của trung ương, của tỉnh, của huyện và các nguồn hỗ trợ khác, huyện Tiên Hải đã dành hơn 20 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như công trình nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện, nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Nam Trung, nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Hải... Các công trình ghi

công liệt sĩ được đầu tư nâng cấp đã khoác lên mình tấm áo mới khang trang hơn, sạch sẽ và tươm tươm hơn, qua đó thể hiện lòng biết ơn to lớn của nhân dân huyện Tiên Hải đối với những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Vũ Lăng là nơi yên nghỉ của 95 liệt sĩ. Ông Trần Văn Trứ, Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng chia sẻ: Hàng năm, chúng tôi luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Chúng tôi chỉ đạo quản trang thường xuyên có mặt tại khu vực nghĩa trang của xã để trông coi, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ cũng như hướng dẫn nhân dân vào dâng hương. Vào các dịp lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể trong xã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh, thấp nền tri ân để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Năm 2021, bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xã Vũ Lăng cũng đã huy động nguồn xã hội hóa được trên 2 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, công trình đã hoàn thành với không gian rất đẹp và trang trọng. Đây thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, để cho thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của cha ông để có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.

Gắn bó với công việc trông coi nghĩa trang từ nhiều năm nay, ông Đặng Ngọc Thành, quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Lăng cho biết: Bản thân tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn cây và các công trình phụ trợ khác để nghĩa trang luôn sạch đẹp và trang nghiêm. Tôi mở cửa hàng ngày để nhân dân cũng như thân nhân của liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang. Dù công việc đôi lúc vất vả nhưng tôi rất tự hào về công việc này vì được góp sức nhỏ bé của mình để cảm ơn lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc.

Chiến tranh qua đi, 4.918 người con của quê hương Tiên Hải đã nằm lại nơi chiến trường; đến nay mới có hơn 1.800 liệt sĩ được đưa về yên nghỉ tại địa phương. Ở nơi các anh đang nằm hay nhiều công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, đến thời điểm này nhìn chung đều được xây dựng bảo đảm mỹ quan, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Đa số nghĩa trang được xây dựng trên những khu đất rộng rãi, thoáng mát và thiết kế trang nghiêm, có cây xanh, có tường rào, có quản trang trông coi. Việc thực hiện tốt công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thể hiện sự biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay.

ĐỖ HỒNG GIA



Nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Vũ Lăng khang trang, sạch đẹp.

# Xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non

Bảo đảm an toàn cho trẻ trong trường mầm non là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà bất cứ trường học nào cũng phải thực hiện. Đây không chỉ là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ mà còn là trách nhiệm, thể hiện mức độ uy tín của nhà trường đối với học sinh, các bậc cha mẹ cũng như cộng đồng xã hội.

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" - đó là khẩu hiệu và cũng là mục tiêu mà Trường Mầm non Phúc Thành (Vũ Thu) hướng tới để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cô giáo Phan Thị Tố Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng, loại bỏ các yếu tố gây mất an toàn cho trẻ. Trong các hoạt động giáo dục, Ban Giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối không dùng bất kỳ hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm

lý trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm an toàn cho trẻ, nói không với bạo lực học đường. Nhờ đó, nhiều năm học qua, 100% trẻ học tập tại trường được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần.

Đối với Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Thái Bình), để xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ, nhà trường đã tham mưu cho chính quyền địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ

huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng môi trường giáo dục theo mô hình "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, khuôn viên trường học xanh, sạch, đẹp, có các khu vui chơi vận động, vườn cổ tích, phòng y tế, nhà vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn; môi trường trong lớp học được sắp xếp gần gũi, quen thuộc, thiết kế an toàn, trang trí đẹp mắt... Cô giáo Ngô Tố Ngại,

Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan khuôn viên xanh, sạch, đẹp, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục cho trẻ về kỹ năng sinh động. Chúng tôi thường xuyên dạy trẻ bằng những hình ảnh sinh động, ngộ nghĩnh, những tình huống được đặt ra để hiểu, để nhớ, giúp trẻ dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ để thực hiện. Tại đây, việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như kỹ năng thoát hiểm, bạo lực, xâm hại trẻ em, chuyên để cấp thành phố về giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội... được đưa vào các tiết học giúp trẻ nhận biết được tình huống và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các giáo viên cũng hướng dẫn đi mi cho các em cách bảo vệ bản thân phòng tránh những tai nạn thương tích có thể xảy ra trong quá trình vui chơi, học tập như bị trượt, vấp ngã hay bị điện giật, bỏng nước sôi...

Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300 trường mầm non, trong đó có 13 trường mầm non tự thực và hàng trăm các nhóm trẻ, cơ sở dạy lập trông giữ trẻ mầm non



Trường Mầm non Phúc Thành (Vũ Thu) xây dựng khu đọc sách an toàn, thoáng mát cho trẻ.

tại các khu dân cư. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ hiếu động, thích tự khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh, trong khi khả năng ứng phó để tự bảo vệ bản thân còn hạn chế, dẫn đến tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với trẻ bất cứ lúc nào. Xác định bảo đảm an toàn cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất cũng như tinh thần cho trẻ. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành Kiểm tra công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống bạo hành trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn công tác nuôi dưỡng, xử lý các tình huống sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích... Qua theo dõi, cuối năm số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ giảm so với đầu năm học.

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", thông điệp này nhắc nhở công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi để tất cả trẻ em đều có một tuổi thơ vui, một tương lai tốt đẹp nhất. Việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, cùng với sự chăm sóc và giáo dục tận tình của các thầy cô giáo là tiền đề để trẻ phát triển toàn diện, là hành trang để sẵn sàng bước vào bậc học tiếp theo.

**CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON**

- Ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở GDMN công lập ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, mục tiêu đến năm 2025 đạt 1 phòng/nhóm, lớp và đáp ứng yêu cầu kiến cơ sở trường lớp học**
- Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần (tối thiểu là 20 triệu đồng/cơ sở) với cơ sở GDMN độc lập ở địa bàn có KCN thuộc loại hình dân lập, tư thục (\*) có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN**
- Hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng với giáo viên mầm non theo quy định (\*\*)**
- Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở GDMN theo quy định (\*\*)**
- Tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn (\*)**
- Ngân sách NN hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn (\*)**

\*Đã được quy định chi tiết tại Nghị định này  
 Nguồn: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ  
 https://infographics.vn

ĐẶNG ANH